
 

 

 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดราชบุรี) 

-------------------------- 
 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓. สถานที่   ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะพลับพลา  
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
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ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๐๐ 

กิโลเมตร มีพื้นที่ ๓,๒๔๗ ล้านไร่ หรือ ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๗ ของเนื้อที่ 
ภาคตะวันตก ๘ จังหวัด มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็น
แนวพรมแดนสันปันน้ํา ระยะความยาว ๗๓ กิโลเมตร มีแม่น้ําแม่กลองเป็นแม่น้ําสายหลักไหลผ่านจังหวัด
ราชบุรีในเขตพื้นที่อําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรี เป็นระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร โดย
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม 
ทศิตะวันตก  ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร 
เขตการปกครอง 
จังหวัดราชบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อําเภอ ๑๐๑ ตําบล ๙๗๗ หมู่บ้าน ๖๙ ชุมชน  

๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔ เทศบาลเมือง ๓๐ เทศบาลตําบล และ ๗๗ องค์การบริหารส่วนตําบล 

๗. วิธีการดําเนินการ  
             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดราชบุรีที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศของจังหวัดราชบุรี ตลอดจนนําเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะพลับพลา 
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผู้ดําเนินรายการแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพื้นที่พบประชาชน 
ในคร้ังนี้ ประกอบด้วย  
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
     ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
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 ๓. นายจเด็จ  อินสว่าง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๔. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
 ๕. พลเอก ดนัย  มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนที่สาม 
 ๔. นายเจตน์  ศิรธรานนท์  กรรมการ  
 ๖. นายเฉลา  พวงมาลัย  กรรมการ 
 ๗. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่  กรรมการ 
 ๘. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย  กรรมการ 
 ๙. นายไพโรจน์  พ่วงทอง  กรรมการ 
 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจาก ๒ หน่วยงานร่วมลงพื้นที่ ดังนี้ 

๑. นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย   ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต ๓ 
      สํานักปลดสํานักนายกรัฐมนตรี 
๒. นางศุภวรรณ  บูชาดี    ผู้อํานวยการกลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ 
      สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
      กระทรวงมหาดไทย    

ผู้ดําเนินรายการได้เรียนเชิญสมาชิกวุฒิสภาขึ้นเวที ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง พลเอก เลิศรัตน์ 
รัตนวานิช นายจเด็จ อินสว่าง นายลักษณ์ วจนานวัช พลเอก ดนัย มีชูเวท และนายเจตน์ ศิรธรานนท์  
เพื่อดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน  

โอกาสน้ี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้บรรยายข้อมูลด้านการเกษตรของ
จังหวัดราชบุรีให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดราชบุรี (GPP) มีมูลค่า ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นอันดับที่ ๑๖ ของ
ประเทศ มูลค่าจากภาคการเกษตรจํานวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท มูลค่าจากนอกภาคการเกษตรอยู่ที่ประมาณ 
๑๔๗,๐๐๐ ล้านบาท จะเห็นได้ว่ามูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่นอกภาคการเกษตร ประชาชนที่
อยู่ในภาคเกษตรมีจํานวนมากแต่ยังสร้างมูลค่าได้น้อย จึงถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางจังหวัดและส่วนราชการ
อยู่ระหว่างการหาแนวทางดําเนินโครงการหรือแผนงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการเพิ่มผลิตภาพทางด้าน
การเกษตร อย่างไรก็ตาม จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นในด้านของพื้นที่ภาคการเกษตร มีผลผลิตระดับโลก
มากมาย อาทิ การผลิตสุกรเป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทย มีพื้นที่การผลิตสับปะรดโรงงานเป็นอันดับ ๒ 
ของประเทศไทยรองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีมะพร้าวน้ําหอมซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ ๑ ของโลก 
เหล่านี้มีทิศทางการเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ค่อนข้างสดใส 
เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ได้มีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้ําจืดที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในบริเวณอําเภอดําเนินสะดวกและอําเภอบางแพ เกษตรกรผู้ทําฟาร์มกุ้ง
อยู่ร่วมกับเกษตรกรที่ปลูกพืชสวนและพื้นที่ทํานาได้อย่างไม่มีข้อขัดแย้ง โดยจังหวัดได้สนับสนุนให้เกษตรกร
พัฒนาเทคนิคและวิธีการผลิตไปจนถึงขั้นตอนของการคัดแยกการเลี้ยงกุ้งเฉพาะเพศผู้ ซึ่งจะทําให้อัตราการ
แลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) สูงกว่าอัตราการเลี้ยงปะปนกันทั้งเพศผู้และเพศเมีย  
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ในส่วนของมะพร้าวน้ําหอมและสับปะรดผลสด จังหวัดราชบุรีได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นจุดเด่นและจุดขายของจังหวัดราชบุรี อีกสิ่งหนึ่ง คือ การท่องเที่ยวชุมชน ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ การท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีมีการเติบโตเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ เพราะมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมี ๘ กลุ่มชาติพันธุ์ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วจังหวัดราชบุรี อาทิ อําเภอเมืองราชบุรีมีกลุ่มไทยวน
ไทยโยนก อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา และอําเภอปากท่อมีกลุ่มกะเหร่ียง อําเภอดําเนินสะดวกมีกลุ่มไทยทรงดํา 
อําเภอโพธารามและอําเภอบ้านโป่งมีกลุ่มไทยรามัญ กลุ่มเขมรลาวเดิม หรือกลุ่มลาวเวียง จึงกล่าวได้ว่า 
มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นจุดขายและเกิดตลาดชุมชนข้ึนในพื้นที่จนกระจายไป 
ทุกอําเภอ โดยกลุ่มพระสงฆ์ได้ร่วมกับชุมชนก่อตั้งตลาดชุมชน เปิดขายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จนมี
ชื่อเสียงโด่งดัง ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนได้เป็นอย่างดี  

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรีที่ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจ
ม่ันคง สังคมมีความสุข” สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดราชบุรีมุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับภาคการเกษตร 
ส่งเสริมการพัฒนาและความโดดเด่นทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรีและความต้องการของตลาดท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศที่ต้องการผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และการมุ่งเน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ หากสามารถสร้าง Smart Farmer ได้ตามทิศทางที่กระทรวงกระเกษตรกําหนดก็จะ
สร้างความม่ันคงให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีย่ิง 
 จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและประชาชน 
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวทักทายประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา มาตรการ
เพื่อเยียวยาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งกล่าวชี้แจงกําหนดการในช่วงท้ายการเสวนาว่าจะได้มีการแบ่ง
ประชาชนออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มนาแปลงใหญ่ ๒) กลุ่มเกษตรปลอดภัย ๓) กลุ่ม Young 
Smart Farmer และ ๔) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ได้กล่าวแนะนําช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง
สมาชิกวุฒิสภาและชาวจังหวัดราชบุรี พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมไลน์กลุ่มจังหวัดราชบุรี เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมพูดคุยและรับส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  

นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวถึงมาตรการคืนเงินประกันไฟฟ้าให้แก่ประชาชน
และเชิญชวนให้ประชาชนท่ียังไม่ได้ไปขอคืนเงินประกันไฟฟ้าดําเนินการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งกล่าวเตือนให้ประชาชนระวังข่าวปลอม (Fake News) ที่จะก่อให้เกิดความ
หวาดระแวง ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนมากจึงขอให้ประชาชนระวังการใช้งานหรือการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การแชร์ภาพลามกอนาจาร ไม่ควรส่งต่อ หรือหากเป็นผู้ผลิตข้อมูลดังกล่าวและทําการเผยแพร่เองจะย่ิงมี
โทษสูง  

พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งพระราช 
บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้อํานาจแก่คณะรัฐมนตรีในการกําหนดวันเลือกตั้ง



๕ 
 
ท้องถิ่น ขณะนี้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ องค์กรปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง และกระทรวง 
มหาดไทย ค่อนข้างมีความพร้อมในการจัดเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นในช่วง
ปลายปีนี้ และจะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้น ๒ คร้ัง โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งในระดับกทม./ระดับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งในระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อป้องกัน
ประชาชนเกิดความสับสนในการเลือกตั้ง เนื่องจากในการเลือกแต่ละครั้งจะมีการเลือกหลายตําแหน่ง 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวซึ่งได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นในปัจจุบัน เช่น การกําหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติหรือขอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารสภาท้องถ่ินหากเห็นว่ากระทําการ 
ไม่โปร่งใส การขยายเวลาไปใช้สิทธิเลือกตั้งจากเดิมที่กําหนดเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา เปลี่ยนเป็น
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา รวมถึงการเพิ่มโทษกรณีทําให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหาย และการเพิ่มโทษ
กรณีทุจริตการเลือกตั้ง เป็นต้น  

นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ซึ่งทุกประเทศได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับประเทศไทย ภาครัฐได้
วางมาตรการหรือแนวทางฟื้นฟูเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับเกษตรกร ได้มี
การจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจํานวน ๗.๕ ล้านครัวเรือน ในส่วนของการฟื้นฟ ู
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ผ่านกฎหมายให้รัฐบาลกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน  
๑ ล้านล้านบาท ประกอบด้วย ๒ มาตรการย่อย คือ ๑) มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ วงเงินรวม  
๖ แสนล้านบาท และ ๒) แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงินรวม ๔ แสนล้านบาท ดังนั้น การเสนอ
โครงการต่าง ๆ ที่มาจากประชาชนในพื้นที่ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือมาจากกรม/กระทรวงต่าง ๆ  
จะเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรอง และสุดท้ายจะเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งโครงการแรกที่มีการพิจารณา คือ โครงการ ๑ ตําบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น
โครงการที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถือปฏิบัติ โดยมีกระทรวงเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อม
นี้ได้ชื่นชมจังหวัดราชบุรีว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเกษตรหลายอย่าง เช่น การเลี้ยงสุกรเป็นอันดับ 
๑ ของประเทศ และชื่นชมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งมีการแพร่ระบาดใน
ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีระบบป้องกันโรค
ที่ดี อีกทั้งจังหวัดราชบุรีมีมาตรการที่เข้มงวด นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรียังมีชื่อเสียงในเรื่องการเกษตรอื่น ๆ 
อาทิ ข้าว มะพร้าวน้ําหอม สับปะรดผลสด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีตลาดกลาง
สินค้าที่ทันสมัย เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดกลางได้ และยังเป็นเมืองหลวงของการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม
อีกด้วย 

 นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงมาตรการเร่ืองข้าว โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบมาตรการข้าว ตามแนวทางของรัฐบาลในการดูแลเกษตรกรรวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ  
ซึ่งคล้ายคลึงกับมาตรการในปีที่ผ่านมา คือ ๑) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔  
๒) โครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว เป็นมาตรการคู่ขนานเพื่อชะลอการจําหน่ายข้าว ผ่านโครงการ



๖ 
 
สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม และโครงการ
ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก และ ๓) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อัตราสนับสนุนไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๐ ไร่ วงเงิน ๕.๔ หม่ืนล้านบาท 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กรรมการ กล่าวเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้ไปขอคืนเงินประกันไฟฟ้า  
ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหรือการติดขัดบางประการ จึงขอให้ไปขอคืนเงินประกันไฟฟ้าที่สํานักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําในข้อสงสัยต่าง ๆ หรือกรณีที่มีปัญหา พร้อมทั้งกล่าวสนับสนุน
การเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนการยึดโยงประชาชนที่ดี และเป็นการพัฒนาชาติโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในเร็ว ๆ นี้ สําหรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีลักษณะเป็นกราฟ “ระฆังคว่ํา” กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่กดระฆังให้แบนลง 
ตามทฤษฎีระบาดวิทยาไม่ได้มีระฆังคว่ําเพียงหนึ่งใบ อาจมีลูกที่ ๒ หรือลูกเล็ก ๆ อีกหลายลูกต่อเนื่องกันไป 
หรืออาจจะไม่มีเลย ลักษณะดังกล่าวจะเกิดต่อเนื่องจนกว่าจะมีวัคซีน ดังนั้น วัคซีนจึงถือเป็นคําตอบสุดท้าย 
โดยคาดว่าจะมีวัคซีนได้เร็วที่สุดในระยะเวลา ๑ – ๑.๕ ปี นับจากประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แต่ถึงแม้จะมี
วัคซีนแล้วแต่ปริมาณท่ีผลิตได้คาดว่าจะยังมาไม่ถึงประเทศไทย ดังนั้น ในช่วงที่ยังรอวัคซีน ประเทศไทยต้องมี
มาตรการให้ประชาชนระมัดระวัง ทั้งนี้ ผู้แพร่เชื้อไม่ใช่คนในประเทศ แต่จะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศและ
เป็นประเทศที่ยังมีเชื้ออยู่ ซึ่ง ๑ ใน ๔ คน จะสามารถแพร่เชื้อได้โดยไม่แสดงอาการ ปัญหาที่ทําให้ประเทศ
ไทยยังไม่สามารถป้องกันโรคดังกล่าวได้เต็มที่ มาจากการสกัดก้ันคนจากต่างประเทศได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
โดยเฉพาะในบริเวณเขตแดนเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านซึ่งยังมีช่องทางธรรมชาติที่อาจจะเป็นช่องทางเข้าออก
สําหรับคนไทยที่ไปทํางานต่างประเทศและกลับเข้าประเทศ หรือคนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
และเข้ามายังประเทศไทย หรือประเภทลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงขอให้คนไทยการ์ด
อย่าตก ล้างมือ สวมหน้ากาก และเว้นระยะห่างทางสังคม  

ในช่วงท้ายของเวทีเสวนาได้เชิญ นายเกียรติศักดิ์ มากหมู่ ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ เพื่อร่วมให้ความรู้และตอบข้อ
ซักถามแก่ประชาชนในกรณีการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าตามมาตรการที่รัฐบาลกําหนด 

จากนั้น ได้ดําเนินการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูล ตลอดจน
เสนอสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนจากภาคการเกษตรและผู้แทนภาครัฐ โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  

กลุ่มที่ ๑ เกษตรปลอดภัย 
สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม และนายเจตน์ 

ศิรธรานนท์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และเกษตรกร ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกษตร
ปลอดภัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

นางสาวธีรดา ศรีสาหร่าย เกษตรกร เกษตรอินทรีย์ฟาร์มฝันแม่ ได้แสดงความเห็นเก่ียวกับ 
แนวทางการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ 

๑. ขอให้ภาครัฐมีการบูรณาการหน่วยงานจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการ
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สร้างความตระหนักรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมี เป็นเกษตรปลอดภัย จนถึงเกษตร
อินทรีย์ 

๒. การเจาะนํ้าบาดาล เพื่อสร้างแหล่งน้ําให้กับชุมชน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน จึงมี
การรวมกลุ่มกันเพื่อจ้างเอกชนในการเจาะบ่อบาดาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงต้องการให้รัฐช่วยพิจารณาเงินช่วย 
นอกจากนี้ มีเกษตรกรบางส่วนได้เข้าโครงการขุดแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ํา 
ในไร่นา หรือ "บ่อจิ๋ว" ขุดลึกได้ไม่เกิน ๓ เมตร จึงอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มความลึกเกิน ๓ เมตร 
เพื่อลดขนาดพื้นที่ผิวดินลงให้สามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้น 

พลเอก ดนัย มีชูเวท ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การรณรงค์เร่ืองการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ต้องบูรณาการการทํางานร่วมกันของทุกหน่วยงาน 

และขอฝากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรวบรวมสถิติผู้ป่วยที่ได้รับสารเคมีทางการเกษตร โดยขอความร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) ในการสุ่มตรวจเลือด ว่าได้รับสารเคมีประเภทใด เพื่อให้
ข้อมูลแก่เกษตรกรในการเพิ่มความระมัดระวัง และใช้สารเคมีให้ถูกวิธีในการทําเกษตรปลอดภัย 

๒. ประเด็นเร่ืองน้ําบาดาล  
 - การเจาะบ่อบาดาล ปัจจุบันภาครัฐมีการให้ความช่วยเหลือ แต่อาจไม่เพียงพอและไม่ทันเวลา 

ซึ่งการเจาะบาดาลจะมีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร  
บ่อจิ๋วซึ่งเก็บน้ําบนดิน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา 

     - ความลึกของบ่อจิ๋ว ได้เคยมีการสอบถามไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับคําชี้แจง
ว่าสามารถขุดเจาะให้ลึกกว่า ๓ เมตรได้ โดยจะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองแบบ จึงขอให้หน่วยงานราชการ 
ทั้งกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อขออนุมัติทําโครงการที่ขุดบ่อลึกกว่า ๓ เมตร กรณีเกษตรกรร้องขอและประสาน
หน่วยงานชลประทานในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนวิศวกรในการตรวจรับรอง
แบบให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ เพื่อใช้บ่อจิ๋วให้คุ้มประโยชน์ และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติม จึงเสนอให้มี
การเลี้ยงปลาหรือปลูกพืชน้ํา โดยขอให้หน่วยงานในพื้นที่ ผู้แทน เกษตรจังหวัด และพัฒนาที่ดินจังหวัด ร่วม
รับทราบด้วย และช่วยพิจารณาวางแผนในการเลือกพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับช่วงเวลา และตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

นายประชา แสงสิงห์ เกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปากท่อร่วมใจ ได้ทําเกษตรอินทรีย์โดยปลูก
มะพร้าวแกง และมะพร้าวน้ําหอม เป็นการทําเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ผ่านเกษตรปลอดภัย เป็นลักษณะ
เกษตรผสมผสานปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนและเพื่อการจําหน่าย จึงขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมด้าน
การตลาด เช่น ตลาดแบบระบบ Online และตลาดแบบ Modern Trade เป็นต้น  

พลเอก ดนัย มีชูเวท ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. สินค้าเกษตรอินทรีย์ต้องมีมาตรฐานและได้รับการรับรอง เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 
๒. ควรมีการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร ในการเข้าถึงและสามารถใช้แพลตฟอร์มในการใช้ระบบขาย

สินค้าออนไลน์ ขอให้ผู้แทน เกษตรจังหวัด ประสานพาณิชย์จังหวัด เพื่อช่วยสนับสนุน 



๘ 
 

นายพิศิษฐ์ บุญโกศรี เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง เสนอให้ภาครัฐกําหนดนโยบาย
ให้ประชาชน/เกษตรกร เพื่อให้ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรปลอดภัย และ
ขอให้หน่วยงานของรัฐ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หรือหน่วยงานของจังหวัด มีการส่งเสริมให้มีการนําสินค้า
เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยมาใช้ หรือให้มีมุมจําหน่ายในพื้นที่ของภาครัฐ และขอให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งเสริม/สนับสนุน เป็นการพิเศษ ให้แก่เกษตรกรที่แสดง
เจตจํานงจะปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรใช้กลไกสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อขอให้หน่วยงานภาครัฐมาให้ข้อมูลหรือชี้แจงเก่ียวกับการทําเกษตรปลอดภัย รวมทั้งเกษตรกรไม่ควรรอ
ให้ภาครัฐเป็นผู้สั่งการ (Top to Down) แต่ควรเป็นการรวมกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนจากภาคประชาชนด้วยกันเอง 
(Down to Top) เพื่อให้ภาครัฐมาให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย จะมีประสิทธิภาพ
มากกว่า 

พลเอก ดนัย มีชูเวท ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น สหกรณ์ หรือ
วิสาหกิจชุมชน จะต้องผลักดัน เชิญผู้แทนภาครัฐที่เก่ียวข้องมาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การใช้สาร 
ชีวพันธุ์ หรือการใช้สารเคมีที่ถูกต้องในการทําเกษตรปลอดภัย ปัญหาอื่น ๆ เกษตรกรต้องการให้ช่วย
แก้ปัญหาในการทําเขตปลอดภัยรอบพื้นที่ทําเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งควรมีการส่งเสริมในการทําเกษตร
อินทรีย์ และต้องมีแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรด้วยการช่วยส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ เสนอให้พิจารณาใช้
ประโยชน์จากพระราชบัญญัติป่าไม้ที่แก้ไขใหม่ โดยการให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว และไม้มีค่า
โดยรอบ (และปลูกพืชผักผลไม้แซมตามความเหมาะสม) เพื่อช่วยตนเองและแนะนําชักชวนเกษตรกรคนอื่น ๆ 
ทําเกษตรอินทรีย์ต่อไป 

กลุ่มที่ ๒ นาแปลงใหญ่  
สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง และ 

พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ หน่วยงานราชการ และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ประกอบด้วย  
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มแปรรูปข้าวตําบลเกาะพลับพลา และสหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าวน้ําหอม 
วัดเพลง จํากัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยรายละเอยีดสรุปได้ดังนี้  
 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของเกษตรแปลง
ใหญ่ คือ การสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและ
รวมกันจําหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของโครงการเพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุน และที่สําคัญถ้ามีการรวมกลุ่มที่ดี 
สามารถไปขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้
จัดหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําหรืออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ หลังจากเกษตรกรมีต้นทุนที่
ดีแล้ว สามารถยกระดับจากเกษตรกรรมแปลงใหญ่ รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
สินค้าเกษตรเพื่อทํารายได้อีกทางหนึ่ง จึงอยากจะขอให้เกษตรได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงปัญหา
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อุปสรรคในการทําเกษตรแปลงใหญ่ หรือมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งวุฒิสภาจะได้นําไปข้อมูลส่งต่อไป
ยังรัฐบาลเพื่อดําเนินการแก้ไขและสนับสนุนเกษตรกรในเร่ืองการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ทางด้านการเกษตรตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  
 นายธวิทย์ กุศลอภิบาล ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
กลุ่มแปรรูปข้าวตําบลเกาะพลับพลา ได้ให้ข้อมูลว่า เกษตรแปลงใหญ่ของตําบลเกาะพลับพลาเป็นกลุ่ม
ปลูกข้าว และได้พัฒนามาเป็นกลุ่มแปรรูปข้าวด้วย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลานข้าว มีเคร่ืองสีข้าว เคร่ืองอบข้าว ตาชั่งข้าว และพัฒนาไปถึงการขายข้าว
โดยมีพ่อค้ามารับซื้อข้าวจากกลุ่ม แต่ทางกลุ่มมีปัญหาจากการถูกร้องเรียนและถูกดําเนินคดีในข้อหาไม่มี
ใบอนุญาตค้าข้าว โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และมีปัญหาร้องเรียนเรื่องสถานที่ เนื่องจากทาง
กลุ่มได้รับอนุญาตให้เข้าไปปรับปรุงและใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะพลับพลา เพื่อดําเนิน
กิจกรรมของกลุ่มได้ แต่ต่อมาได้รับแจ้งจากเกษตรจังหวัดว่าทางกลุ่มใช้สถานที่ผิดวัตถุประสงค์เนื่องจากเป็น
การใช้สถานที่ของรัฐ จึงขอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาข้อกําหนดหรือระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตรกลุ่มแปรรูปข้าวตําบลเกาะพลับพลา สามารถดําเนินกิจกรรมต่อไปได้  
 นางลัชชา พิชิตวัฒนา นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ ได้ให้ข้อมูลว่าการดําเนินคดีกรณีไม่มี
ใบอนุญาตค้าข้าวนั้น ทางพาณิชย์จังหวัดได้รับเร่ืองร้องเรียนมาก็ต้องดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที่
เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าทางกลุ่มดําเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการค้าข้าว ไม่มีการเสียภาษี 
ทําให้สามารถรับซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นได้ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่มีการ
เสียภาษีอย่างถูกต้อง แต่หลังจากคดีสิ้นสุดแล้ว ทางพาณิชย์จังหวัดได้เข้าไปให้คําแนะนําและออกใบอนุญาต
ที่ถูกต้องให้เรียบร้อยแล้ว 
 พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ ได้ให้ข้อแนะนําว่าหากเป็นกรณีดําเนินการเป็นบุคคล 
คนเดียว อาจเกิดปัญหาการฟ้องร้องได้ จึงขอให้ไปข้ึนทะเบียนกลุ่มผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือในรูปสหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจให้ถูกต้อง เม่ือเป็นระบบแล้ว สามารถ
ดําเนินการทําเกษตรแปลงใหญ่ร่วมกันได้ และขอให้กระทรวงพาณิชย์ โดยพาณิชย์จังหวัดต้องเข้ามาดูแลใน
เร่ืองการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําแก่กลุ่มด้วย 
 ส่วนปัญหาเร่ืองสถานที่ประกอบกิจการลานข้าวของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแปรรูปข้าว 
ตําบลเกาะพลับพลา นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ขอรับเร่ืองไปดําเนินการ
แก้ไขต่อไป 
 นายนพคุณ โค้วถาวร ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าวน้ําหอมวัดเพลง จํากัด ได้ให้ข้อมูลว่า  
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้ปลูกมะพร้าวน้ําหอมวัดเพลง มีสมาชิกทั้งหมด ๕๖ ราย ปัจจุบันทางกลุ่มได้จด
ทะเบียนเป็นกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าวน้ําหอม ชื่อว่า “สหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าวน้ําหอมวัดเพลง จํากัด 
พร้อมนี้ได้นําเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ปัญหาเร่ืองราคามะพร้าวซึ่งอยู่ในอํานาจของล้งจีนเป็นผู้กําหนดราคา ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะ
รวมตัวกันได้ แต่ไม่สามารถกําหนดราคามะพร้าวเองได้ 



๑๐ 
 
 ๒. มาตรฐานการผลิตมะพร้าวน้ําหอมของสหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าวน้ําหอมวัดเพลง จํากัด ได้รับ
มาตรฐาน GMP และ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่ยังขายได้ในราคาเดียวกันกับมะพร้าวทั่วไปในท้องตลาด 
จึงขอเสนอให้มีการเพิ่มราคาสําหรับสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน GMP  
 ๓. กลุ่มสหกรณ์มีแนวคิดที่จะตั้งโรงงานเพื่อแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่ยังขาดงบประมาณ 
ทั้งนี้ ได้เสนอโครงการไปยังเกษตรจังหวัดราชบุรีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนํามาจัดซื้อรถแม็คโคร 
และจัดซื้อปุ๋ยเพื่อนํามาจําหน่ายเป็นการหารายได้ จึงขอให้รัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการของสหกรณ์ด้วย  
 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า แนวคิดเร่ืองการตั้งโรงงาน 
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นเร่ืองที่ดี แต่เนื่องจากทางกลุ่มเพิ่งก่อตั้งเป็นสหกรณ์ ต้องพิจารณาว่าหากต้อง
ลงทุนตั้งโรงงานเองมีความคุ้มค่าหรือไม่ มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสร้างพันธมิตรหรือเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม
วิสาหกิจอื่น ๆ เพื่อนําผลผลิตไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า และแนะนําให้ทางสหกรณ์จัดทําแผนธุรกิจเพื่อเสนอขอ
สนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือหน่วยงานภาครัฐ  
 ส่วนเรื่องราคาพืชผลตกต่ํา สาเหตุหนึ่งเกิดจากคือการขยายพื้นที่การผลิตมากขึ้น ทําใหมี้ผลผลิตเข้า
สู่ตลาดมากขึ้นด้วย ส่งผลกระทบต่อราคาได้ ทั้งนี้ เกษตรแปลงใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ดังนั้น เกษตรกรต้องลดต้นทุนการผลิตให้ได้จริง ๆ เม่ือเกษตรกรมีความเข้มแข็งแล้ว สามารถจัดตั้งเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจแปรรูปได้ ส่วนเรื่องการเพิ่มราคาให้กับสินค้าที่ได้เคร่ืองหมาย GMP เห็นว่า ควรให้เป็นไปตามกลไก
ตลาด แต่สามารถรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนเรื่องมะพร้าวน้ําหอมราชบุรี 
ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ รับการรับรองแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) นั้น ขอให้ทางจังหวัดราชบุรีทําการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้รับทราบอย่างกว้างขวาง 

กลุ่มที่ ๓ วิสาหกิจชุมชน 
 สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ และพลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ 
กรรมการ และมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรี กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพธ์ิหักรุ่งเจริญ กลุ่มอาหารปลอดภัยเกษตรตําบลเบิกไพร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ป้ันเม็ด ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า ๒๑ ราย เร่ิมเลี้ยงไก่งวงสายพันธุ์
อเมริกันบอล ลักษณะตัวสีดําใหญ่ สายพันธุ์สมอลไวท์ลักษณะตัวสีขาว และอีกหลายสายพันธุ์ สําหรับการ
เลี้ยงไก่งวงของที่นี่ มีการนําเนื้อไก่งวงมาแปรรูปทําอาหารหลากหลายที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ําพริกไก่งวง ไก่งวง
จ้อทอด ลาบไก่งวง ผัดเผ็ดไก่งวง และยังมีไก่งวงอบ มีทั้งขายเป็นตัวเป็นผลิตภัณฑ์ส่งจําหน่ายทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัด  

ปัญหาที่พบ ได้แก่ การแปรรูปไก่งวงเป็นไก่จ๊อ/ไก่เนื้อ/ไส้อั่ว มีจํานวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
ผลผลิตไม่เกิน ๗๐ ตัว/ปี  สมาชิกในกลุ่มมีการเลี้ยงไก่งวงหลายสายพันธุ์  การพัฒนาสายพันธุ์ไก่งวงที่
เหมาะสมกับประเทศไทยมีไม่เพียงพอ (ลูกพันธุ์/พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์) เกิดการกลายพันธุ์ และมีปัญหาจากการ
เคลื่อนย้ายจากโรคระบาด และมีการปล่อยเลี้ยงอิสระ 
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๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพะนมเมืองโอ่ง ตั้งอยู่ตําบลเขาแร้ง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๗ ราย เร่ิมต้นจากการเลี้ยงแพะนม และต่อยอดสู่การพัฒนา มีโรงงานผลิตนมแพะ 
เพื่อการส่งออกโดยการร่วมหุ้นและเงินฝากภายในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม อีกทั้งมีการประชุมสมาชิก
ภายในกลุ่มทุกเดือนเพื่อพูดคุยถึงปัญหาและเสนอแนวทางในการพัฒนากลุ่ม โดยมีการผลิตนมแพะ ๒ คร้ัง
ต่อสัปดาห์ จํานวนนมแพะที่ได้ประมาณ ๒ ตัน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ อาทิ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ นมแพะ 
สเตอริไลส์ โยเกิร์ตนมแพะ และสบู่นมแพะ 

ปัญหาที่พบ ได้แก่ การขาดแคลนสัตวแพทย์ที่มีความสามารถควบคุมฟาร์มตามมาตรฐาน ปัญหา
จากโรคขาอ่อนในแพะ (ช่วง ๑ - ๒ เดือน) ทําให้น้ํานมลดลงจาก ๓ กิโลกรัม เหลือ ๒ กิโลกรัม  
การเฝ้าระวังโรคระบาดในแพะ อาทิ โรคพีพีอาร์ (PPR) ต้องเจาะเลือดตรวจ (อาจเกิดจากมาตรฐานฟาร์ม) 
มาตรฐานของแต่ละฟาร์มไม่เท่าเทียมกัน ต้องทําให้ทุกฟาร์มมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด การผลิตน้ํานมต้อง
มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการใช้กระถินเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ การยกโรงเรือนให้มีความสูง และการ
ส่งเสริมการรวมแปลงใหญ่/รวมกลุ่มสหกรณ์ 

๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพธ์ิหักรุ่งเจริญ ตั้งอยู่ตําบลโพหัก อําเภอบางแพ ซึ่งผลิต
ปลาสลิดแดดเดียว จําหน่ายที่กลุ่มฯ ตลาดในชุมชน ร้านอาหาร เป็นกลุ่มที่มีการผลิตปลาสลิดแดดเดียว 
ได้กว่า ๑ ตันต่อเดือน ทั้งนี้ กลุ่มมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากปลาสลิดแดดเดียวให้เป็น
ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค และมีอายุการเก็บรักษาได้นาน   

ปัญหาที่พบ ได้แก่ พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ปลา และเร่ืองเคร่ืองหมาย อย. 
๔. กลุ่มอาหารปลอดภัยเกษตรตําบลเบิกไพร อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นการรวมกลุ่มผลิต

อาหารปลอดภัย ได้แก่ ข้าว หมู ไก่ โค และเห็ด  
ปัญหาที่พบ ได้แก่ การขาดการส่งเสริมเร่ืองการตลาด/การทําบัญชีครัวเรือน และการขาดการ

สนับสนุนงบประมาณ 
๕. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ตั้งอยู่ตําบลบ้านไร่ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี เป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัว ปุ๋ยยูเรีย ปูนขาว และเปลือกหอย  
ปัญหาที่พบ/ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การรับรองมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ป้ันเม็ด จากกรมวิชาการเกษตร 

และการตลาด/การขาย 
ข้อเสนอแนะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ 
๑. เสนอให้มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต ขยายผล และแบ่งปันทางการ

ตลาดได้ มีความม่ันคงด้านอาชีพ สร้างความเข้มแข็งและย่ังยืน 
๒. การวิเคราะห์ตลาด เน้นตลาดนําการผลิต 
๓. มีการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานรัฐต่าง ๆ  
๔. มีการบูรณาการกับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ 
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กลุ่มที่ ๔ Young Smart Farmer 
สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายไพโรจน์ พ่วงทอง 

กรรมการ พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ หน่วยงานราชการ และกลุ่มเกษตรกร ร่วมกันแสดงความเห็น  
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer นําเสนอประเด็นที่ต้องการให้ภาครัฐดูแลเพิ่มเติม  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ Smart Farmer ประสบความสําเร็จ ไดแ้ก่ 

๑. คนรุ่นใหม่ไม่สนใจจะเป็น Young Smart Farmer เนื่องจากยังมองไม่เห็นความสําเร็จ  
๒. การเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ของประชาชน อาจเกิดจากความไม่รู้ ความไม่เข้าใจในระบบ 

หรือระบบเข้าไม่ถึงประชาชน  
๓. ระยะเวลาดําเนินการเรื่องงบประมาณช่วยเหลือมีระยะสั้นมาก การขอรับงบประมาณมีเง่ือนไข 

ในการกู้เยอะและมีเง่ือนไขมากเกินไป 
๔. เสนอให้มีการจัดกลุ่มหนี้เก่าเพื่อสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ หากเป็นไปได้ไม่ควรนําเง่ือนไขมารวมกัน

ไม่เช่นนั้นเกษตรกรจะเข้าไม่ถึง  
๕. เกษตรกรขาดแคลนสายพันธุ์พืช องค์ความรู้ศัตรูพืช ขาดคนที่เชื่อถือได้ให้ความรู้ และต้องการให้

ภาครัฐสนับสนุนพันธุ์พืชที่ต้านทานโรค  
๖. พื้นที่ทําการเกษตรและเพาะปลูกพืชต่าง ๆ เป็นพื้นที่ สปก. ซึ่งการใช้ที่ดินในพื้นที่ สปก.  

มีข้อจํากัด จึงขอให้ยืดหยุ่นการเข้าถึงการใช้พื้นที่ สปก. และขยายขอบเขตของการใช้พื้นที่ สปก.  
๗. ควรมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของผู้ถือครอง สปก. รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น

สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรควบคู่ไปด้วยได้ 
๘. เกษตรกรบางรายไม่เก่งด้านการขาย การตลาดไม่ดี ขาดทักษะการขาย 
๙. พาณิชย์จังหวัดเข้าไม่ถึงเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิต  
๙. เสนอให้มีสหกรณ์ทุกพืชผล อาทิ สหกรณ์มะพร้าว  
๑๐. ประชาชนได้รับทราบข่าวความสําเร็จของ Young Smart Farmer น้อย มีการประชาสัมพันธ์น้อย 
๑๑. ควรมีการสร้าง Young Smart Farmer ให้สําเร็จเป็นรูปธรรม แล้วนําตัวอย่างดังกล่าวลงสู่พื้นที่  
๑๒. ควรมีกฎหมายที่เป็นของชาวกลุ่ม Young Smart Farmer  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าววา่การจะผลักดันและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่
กลับมาเป็น Young Smart Farmer และก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ สิ่งที่มีค่าที่สุด คือ ภูมิปัญญา ย่ิงประกอบกับ 
ที่ดิน รถไถ และเครื่องจักร ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่เรามีอยู่แล้ว และหากผนวกเข้ากับการปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ 
ย่ิงจะทําให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาสนใจอาชีพเกษตรกรรมและสนใจจะเป็น Young Smart Farmer มากขึ้น 
ในด้านของแหล่งเงินทุนจะมีงบประมาณจากพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าสู่ภาคการเกษตร
ถึงประมาณร้อยละ ๔๐ สําหรับประเด็นของเกษตรกรที่ค้าขายไม่เก่ง การตลาดไม่ดี ประชาชนควรรวมตัวกัน 
ทําเกษตรแปลงใหญ่หรือจัดให้มีสหกรณ์ โดยผู้นํามีหน้าที่หาตลาดและต้องเป็นผู้ที่ทําตลาดเก่ง ต้องแยกผู้ผลิต



๑๓ 
 
กับผู้ขายออกจากกัน หาคนขายที่เหมาะสม หันไปใช้วิธีขายของออนไลน์ ทําข้อตกลงกับห้างใหญ่ อาทิ บ๊ิกซี 
หรือโลตัส เนื่องจากห้างเหล่านี้ต้องการผลิตผลจากเกษตรกรไปวางจําหน่ายอยู่แล้ว ซึ่งเกษตรกรอาจได้รับ
คําแนะนําเพิ่มเติมในการปรับปรุงผลิตให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบดี ดินดี น้ําชุ่ม  
เม่ือผนวกกับหลักวิชาการทางการเกษตรมาผสมผสานกับกรรมวิธีใหม่จนเกิดเป็นเกษตรทันสมัย ย่ิงจะสามารถ
สร้างสรรค์ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไปได้ 

นายไพโรจน์ พ่วงทอง กรรมการ ภาครัฐมีแหล่งเงินทุนจํานวนมาก อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการนาแปลงใหญ่ และกองทุนหมู่บ้าน เกษตรกรอาจต้องมีแผนธุรกิจ
หรือแผนดําเนินงานไปนําเสนอหรือขอคําปรึกษา ซึ่งหากมีแผนที่ชัดเจนน่าจะผ่านการพิจารณาได้ไม่ยาก  

พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ เสนอแนะให้เกษตรอําเภอหรือเกษตรตําบล นําวิธีการสื่อสาร
รูปแบบใหม่เพื่อเข้าถึงประชาชนให้มากข้ึน อาทิ ไลน์ และข้อสําคัญต้องมีเวลาเพื่อจะได้สื่อสารกับประชาชนได้
อย่างเต็มที่ 

จากนั้น เวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคกลาง นําโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
การแก้ปัญหาน้ําเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ําธรรมชาติ ณ บริษัท วี.ซี เอฟ. จํากัด วีระชัยฟาร์ม 
สาขารางหวาย ตําบลทุ่งหลวง อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ และนายอัครเดช เตชะสัตยา กรรมการบริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จํากัด พร้อมด้วย 
นายอภิวัฒน์ พุทธบรรจง ที่ปรึกษาบริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จํากัด เป็นผู้บรรยายสรุปเก่ียวกับการเลี้ยงสุกร 
รวมทั้งการบําบัดน้ําเสียในฟาร์มสุกรก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ ของโครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน "ทุ่งหลวงโมเดล" 

ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําเสีย โดยเสนอแนะให้
ทุกภาคส่วนทั้งฟาร์มสุกร เกษตรกร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาล จังหวัด ต้องมีการ 
บูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันการปล่อยน้ําเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ําธรรมชาติ 

๘. วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในคร้ังนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลบัคืน จํานวน ๑๐๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  
 
 
 
 



๑๔ 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๕๖
หญิง ๔๔
รวม ๑๐๐

 ๒. อายุ    

อายุ ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

- 
๓ 
๒๗ 
๒๕ 
๓๕ 
๑๐ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

๑ 
๑๐

มัธยมศึกษา ๑๘
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๗
ปริญญาตรี ๓๙
สูงกว่าปริญญาตรี ๒๕

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ

๔๖ 
๕ 
๒ 
๔๔ 
๓

 
 



๑๕ 
 
 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 

อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพมิพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๗๓ 
๔๒ 

 
๓๐ 
๕๔ 
๕ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๗.๙๖ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
จํานวน ๓ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๗๖.๖๐ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

๒. ร้อยละ ๖๘.๒๐ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต  

๓. ร้อยละ ๗๒ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ส่วนอีก ๓ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๕ รับทราบบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา  
๒. ร้อยละ ๖๔.๔๐ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ  
๓. ร้อยละ ๕๗ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด  

๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๐๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๑๒๗ คน  
 - แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 

 



๑๖ 
 
 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๒๗ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดราชบุรี นายอําเภอ ผู้นําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กํานันและผู้ใหญ่บ้าน  
 ๒. ประชาชนทั่วไป ได้แก่ เกษตรกร และผู้นําชุมชน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี (สวท.ราชบุรี) สํานักข่าวไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก (ททบ.๕) หนังสือพิมพ์หลักเมือง อสมท และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓  
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อเสนอแนะ   
 ๑. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเท่าใด  
แต่เกษตรกรต้องการหน่วยงานให้เข้ามาดูแล แก้ไข หรือให้คําแนะนํา เพื่อชี้แนะสิ่งที่จะทําให้คุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น (ปัญหาหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือปัญหาเก่ียวกับการตลาด ปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่ํา) 
 ๒. ขอให้สมาชิกวุฒิสภานําเสนอเร่ืองการจัดหาสายพันธุ์หน่อไม้ฝร่ังที่ต้านทานโรคระบาดมา
แจกจ่าย เพื่อเป็นต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกร สําหรับสร้างอาชีพให้ม่ันคงเพิ่มขึ้น 
 ๓. ขอให้แก้ไขเรื่องที่ดิน สปก. เนื่องจากลูกเกษตรกรที่เรียนจบแล้วเป็นข้าราชการรับกรรมสิทธิ ์
ในที่ดินที่เกษตรกรทําจริงให้ถูกต้อง สามารถเปลี่ยนเกษตรกรทําได้ ไม่ใช่นายทุน ขอให้เป็นเกษตรกรจริงๆ 
 ๔. ขอให้เน้นเร่ืองความปลอดภัยในสินค้าเกษตร เน้นการให้ความสําคัญกับสุขภาพผู้บริโภค และ
ขอให้มีการตรวจสอบการตกค้างในสินค้าเกษตรตามตลาดนัด ซึ่งปัจจุบันไม่มีการตรวจเลย 
 ๕. สิทธิ์ในการทําประโยชน์ในที่ดินควรมีการผ่อนปรนเพื่อที่จะขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ให้ได้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางเกษตรอย่างมืออาชีพ 
 ๖. ในฐานะเป็นเกษตรกร อยากให้ช่วยเหลือเร่ืองการตลาดให้มากกว่านี้ 
 



๑๗ 
 
 ๗. ปฏิรูประบบกฎหมายที่เ ก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน ให้เป็นหมวดหมู่ และ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย   
 

************************* 

 

 

 

 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี 

 
ช่วงเช้า  
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๒๑ 
 
ช่วงบ่าย ณ บริษัท วี.ซี เอฟ. จํากัด วีระชัยฟาร์ม สาขารางหวาย ตําบลทุ่งหลวง อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
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